

Source :

ไทยรัฐ


Date : 12 ก.พ. 2559

Page :

19

No :

● **ยุคฟ้องชู้ป้ายประท้วง** : ที่ศาลแขวงปทุมวัน วันที่ 6 ก.พ. ศาลอ่านคำพิพากษาคดีอัยการสำนักงานคดีศาลปทุมวัน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง จ.ส.อ. อภิชาติพงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการด้านกฎหมาย และ นส.ปริญญาโทม.ธรรมศาสตร์ เป็นจำเลย ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ พ.ร.บ.กฎอัยการศึกคดีนี้ โจทก์ฟ้องว่า หลังทหารยึดอำนาจจากรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำเลยกับพวกได้ชูป้าย “ไม่ยอมรับอำนาจเถื่อน” และคำทอ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลพิเคราะห์โจทก์ไม่น่าสืบว่าพนักงานสอบสวน กก.ป. มีอำนาจหน้าที่สอบสวนความผิดอย่างไร โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาอื่น จึงพิพากษาให้ยกฟ้อง ด้าน จ.ส.อ.อภิชาติกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นบทเรียนของตำรวจและอัยการ และเป็นบรรทัดฐานให้สังคมได้ โดยยังไม่คิดจะฟ้องกับใคร.

		Subject Heading :
Source :	มติชน (ตจว.)	
Date :	12 ก.พ. 2559	Page : 12 No: 59068551

โฆษกศาลแจงคดีจำคุกลักไม้ 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยมารดาและภริยาของพลทหารสังข์พันธ์ุ จารณา ร้องเรียนขอความเป็นธรรม ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์โรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง แต่ครอบครัวไม่มีเงินค่าจ้างทนายความ สุตท้ายศาลจังหวัดลำปางพิพากษาจำคุก 16 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ต่อมานายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์ ได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการประกันตัวและต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ได้โพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียลว่าไม้แผ่นเดียวโดนจำคุก 16 เดือนนั้น อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง จากการตรวจสอบคำพิพากษาศาลจังหวัดลำปางพบว่า คดีดังกล่าว พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่ยังหลบหนีอีก 1 คน ได้ร่วมกันลักเอาทรัพย์ของโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง รวม 9 รายการ มูลค่า 181,251 บาท โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ต่อมาเจ้าพนักงานได้ยึดไม้ จำนวน 1 แผ่น สายคอนโทรลชุดเครน 1 เส้น รวมราคา 1,500 บาท จากความครอบครองของจำเลย และศาลจังหวัดลำปางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า จำเลยกระทำผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์เฉพาะ 2 รายการดังกล่าวในเวลากลางคืน โดยเข้าทางช่องซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จ้างให้เป็น

ทางคนเข้า อันเป็นเหตุฉกรรจ์ที่ทำให้ได้รับโทษหนักขึ้น

โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่า กรณีมารดาและภริยาของอดีตพลทหารสังข์พันธ์ุได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนื่องจากไม่มีเงินค่าจ้างทนายความ สุตท้ายศาลพิพากษาจำคุกนั้นขอชี้แจงว่า จำเลยได้แต่งตั้งทนายความคือ นายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์ เมื่อเดือนกันยายน 2558 หลังจากนั้นมีการสืบพยานโจทก์ 5 ปาก และพยานจำเลย 2 ปาก ก่อนจะมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ให้จำคุก 2 ปี แต่คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 16 เดือน ส่วนข้อหารับของโจรและคำขออื่นให้ยกฟ้อง

โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่า แม้จำเลยไม่สามารถหาทนายความได้ ศาลก็ต้องจัดหาทนายความหรือทนายขอแรงให้ตามสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันเดียวกัน นายสังข์พันธ์ุได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางจังหวัดลำปาง โดย ร.อ.สุพรรณ สิทธิกุล ปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 อดีตผู้บังคับบัญชาเป็นนายประกันให้